

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๕๕



สำนักทะเบียนกลาง

ถนนล้าลูกกา ปท ๑๒๑๕๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การรับแจ้งการตายของคนที่อยู่ระหว่างการย้ายที่อยู่

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

ตามที่สำนักทะเบียนกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการรับแจ้งการตายของคนที่ย้ายออกจากทะเบียนบ้านและยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านหลังใด หรือคนที่อยู่ระหว่างการย้ายที่อยู่ โดยให้รับการรับแจ้งย้ายเข้าและให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งสำนักทะเบียนที่อยู่ถึงแก่ความตายรับแจ้งการตายตามระเบียบและให้ส่งมรณบัตร ตอนที่ ๒ ไปยังสำนักทะเบียนที่ออกใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่เพื่อหมายเหตุเพิ่มเติมในทะเบียนบ้านเลขที่แจ้งการย้ายออก ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๘๘ นั้น

สำนักทะเบียนกลางตรวจพบว่าแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการจำหน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านและฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรกรณีดังกล่าวมีปัญหา เพราะจะต้องทำการยกเลิกการแจ้งย้ายออกเพื่อเพิ่มรายการบุคคลที่ย้ายกลับเข้าในทะเบียนบ้านจึงจะดำเนินการจำหน่ายรายการบุคคลได้ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากในขณะที่บุคคลนั้นตาย ผู้ตายได้แจ้งการย้ายออกจากบ้านเลขที่ดังกล่าวแล้ว การยกเลิกการย้ายออกแล้วเพิ่มชื่อกลับเข้าในทะเบียนบ้านจึงเสมือนเป็นการเพิ่มชื่อคนตายเข้าในทะเบียนบ้าน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำนักทะเบียนกลางจึงได้ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานการรับแจ้งการตายของคนที่อยู่ระหว่างการย้ายที่อยู่ ดังนี้

๑. เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งการตายพบว่าผู้ตายมีรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรระบุสถานภาพเป็นคนที่อยู่ระหว่างการย้ายที่อยู่ ให้ดำเนินการรับแจ้งการตายตามปกติโดยรายการที่อยู่ของผู้ตายให้บันทึกรายการบ้านที่อยู่จริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้แจ้งการตาย

๒. ระบบโปรแกรมปฏิบัติการรับแจ้งการตายและออกมรณบัตร จะทำการเปลี่ยนสถานภาพรายการบุคคลของผู้ตายเป็นตายระหว่างการย้ายที่อยู่ และจำหน่ายรายการบุคคลดังกล่าวในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ซึ่งถ้าสำนักทะเบียนตรวจสอบหรือคัดรายการบุคคลจากฐานข้อมูลตามแบบ ท.ร.๑๔/๑ จะปรากฏบันทึกหมายเหตุว่าบุคคลนี้ตายเมื่อวันที่...ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่นายทะเบียนออกมรณบัตร

/๓. ถ้ามีผู้ใด...

๓. ถ้ามีผู้ใดนำใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ที่มีรายการบุคคลของผู้ตายไปแจ้งย้ายเข้า ระบบโปรแกรมปฏิบัติการจะปฏิเสธการรับแจ้งย้ายรายการบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดการกระทำโดยมิชอบ โดยถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ให้นายทะเบียนที่รับแจ้งการย้ายเข้าดำเนินการสอบสวนผู้แจ้งย้ายให้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของการแจ้งย้ายที่อยู่ดังกล่าวว่ามีเจตนากระทำการโดยทุจริตหรือไม่ แล้วให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ส่วนหลักฐานใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งหมายเหตุตรงรายการบุคคลของผู้ตายว่า “บุคคลนี้ตายระหว่างการย้ายที่อยู่” แล้วสำเนาหลักฐานดังกล่าวแจ้งให้สำนักทะเบียนต้นทางที่ออกใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่เพื่อแจ้งเจ้าบ้านให้นำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ผู้ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร ๐-๒๗๔๑-๗๓๑๓-๖